

# SHB dành gần 150 tỷ đồng đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội

09:32 08/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**SHB chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ người chịu thiệt hại, người có hoàn cảnh khó khăn hồi phục sau thiên tai và ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.**

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/10/2024, SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng tại chương trình phát động ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc “mái ấm cho đồng bào tôi”.



*Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc SHB đại diện ngân hàng trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng.*

Chương trình hướng tới mục tiêu chậm nhất đến 31/12/2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên cả nước. Người dân có thể sống trong những ngôi nhà "3 cứng" mái cứng, nền

cứng và tường cứng. Đây là một khát vọng đẹp và đầy thách thức, chỉ có thể đạt được khi có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

Với tinh thần “đồng cam, cộng lực”, SHB luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, trong các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động thiện nguyện, xây trường học, nhà ở, hạ tầng,... chung tay góp sức giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, cải thiện đời sống của người dân. Ngân hàng SHB không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc cùng xã hội hướng tới một tương lai tốt đẹp, phát triển bền vững cùng đất nước.

Trước đó, sau khi cơn bão số 3 Yagi đi qua để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành miền bắc, SHB đã công bố chương trình hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ 2024, trong đó đóng góp 7 tỷ đồng trích từ quỹ Tâm yêu thương của CBNV và quỹ An sinh xã hội của ngân hàng.



*Cán bộ Ngân hàng SHB trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đồng thời trao đổi, làm việc với các khách hàng nhằm nhanh chóng triển khai các phương án tái thiết hiệu quả.*

Ngân hàng cũng chủ động triển khai đồng thời nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các địa phương

trên mọi mặt thiết yếu của cuộc sống như y tế, văn hóa, giáo dục,... Ngân hàng ngay lập tức đưa ra các chính sách tài chính phù hợp với khách hàng, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão Yagi. Trong đó, SHB ước tính giảm 50% lãi phải trả cho khách hàng chịu thiệt hại do bão lũ trong 4 tháng cuối năm, với tổng số tiền ước tính giảm là 40 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng cấp gói tín dụng 2.000 tỷ đồng với lãi suất ngắn hạn chỉ 4,5%/năm, giúp doanh nghiệp có nguồn vốn vượt qua khó khăn sau bão, khôi phục hoạt động, tái thiết.

Như vậy, thông qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa kể trên, SHB đã đóng góp cho chương trình phát động ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc và triển khai miễn giảm lãi cho khách hàng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, ước tính lên đến gần 150 tỷ đồng. Khởi nguồn từ tâm, qua hơn 30 năm phát triển, SHB luôn bám sát định hướng phát triển bền vững cùng đất nước, đồng hành kiến tạo và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến người dân.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/shb-danh-gan-150-ty-dong-dong-gop-cho-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi>